

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้</p> <p>1.หลักการร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ตามที่สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ และให้ส่งสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของก.พาณิชย์ ก.อุตสาหกรรม ส.งบประมาณ ก.พ.ร. สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ สนง.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณา และส่งให้คก.ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป</p> <p>2.แผนจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายที่ออกตามร่างพรบ.ดังกล่าวตามที่สสว.เสนอ</p> <p>3.ให้ สสว.เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน แล้วส่งผลการพิจารณาให้สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป</p> <p>4.ให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติกรม. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 (เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน) และให้ สสว.เร่งรัดดำเนินการตามมติกรม.ดังกล่าวตามความเห็นของ ก.พ.ร. ต่อไป</p> <p style="text-align: center;">สสว. เสนอว่า</p> <p>1.วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องมีรายได้เพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได้ และปัจจุบันมีกิจการของภาคเอกชนในลักษณะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ และแผนแม่บทอย่างรอบด้านและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>2.ร่างพรบ.ดังกล่าวจะส่งผลให้กิจการหรือการดำเนินการภาคเอกชน เกิดความชัดเจนมากขึ้น มีระบบการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรองจากภาครัฐที่ชัดเจน มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อถักทอและมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจต่อไป</p> <p style="text-align: center;">สาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่การสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเป็นสำคัญ ให้เข้ามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น โดยประสานการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน</p>

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณาดูตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000